



25661178

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ
สังกัดกองอำนวยการบริหารงานคณะภาษาและการสื่อสาร

ตามที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ สังกัดกองอำนวยการบริหารงานคณะภาษาและการสื่อสาร และกำหนดให้มีการทดสอบโดยการประเมินแนวทางในการพัฒนางานของกลุ่มงานบริหารและธุรการ คณะภาษาและการสื่อสาร โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนางานที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบัน สามารถวิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากงาน (ความยาวจำนวนไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 รูปแบบอักษร TH SarabunPSK 16pt ระยะห่างระหว่างบรรทัด Single spacing) นั้น

บัดนี้ การทดสอบได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ และรายละเอียดการสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

นางสาวบุษราคัม หมั่นทอง

๒. รายละเอียดการสัมภาษณ์

วัน เวลา	รายละเอียด/วิธีการสัมภาษณ์	สถานที่สัมภาษณ์
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.	ประเมินสมรรถนะโดยแบบทดสอบ	ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	สัมภาษณ์เพื่อประเมิน ดังนี้ (๑) แนวทางในการพัฒนางานกลุ่มงานบริหารและ ธุรการ คณะภาษาและการสื่อสาร ด้วยโปรแกรมงานนำเสนอ (PowerPoint) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ไม่เกิน ๒๐ นาที (๒) สมรรถนะ ศักยภาพ คุณลักษณะ เฉพาะบุคคลด้าน คุณธรรมและหลักการบริหารจัดการที่ดี และภาวะผู้นำ (ทัศนคติ การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และการสื่อสาร) (๓) สมรรถนะตามแบบทดสอบ	ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

*ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ และมีคะแนนสูงสุดจากการสัมภาษณ์ จะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ <https://personnel.nida.ac.th/>

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์ ดร.กษมา สุวรรณรักษ์)

คณบดีคณะภาษาและการสื่อสาร

ประธานกรรมการ